



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

.....
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ ราย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอรรค์รัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวทรงศมน ศิริมงคล	
๐๒	นางสาวเสาวลักษณ์ แจ่มคล้าย	
๐๓	นายศักดิ์ภัทร์ นาคประดิษฐ์	
๐๔	นางสาวศิริสุข สีสุวะ	
๐๕	นางสาวอัญธิกา แดงดี	
๐๖	นางสาวกิตติกากร ทิมสวัสดิ์	
๐๗	นางสุภัศิณี ธีรานนท์	
๐๘	นางสาวทิตตยา พันธุ์เพชร	
๐๙	นางสาวกมลชนก อุดมสมบูรณ์ดี	
๑๐	นายมณฑล ลือชา	
๑๑	นางสาววิภาวรรณ น้อยบอล	
๑๒	นายคณิน ประชาภิจักร	
๑๓	นายคมสันต์ จิตรสมบูรณ์	
๑๔	นางสาวบุษยรัตน์ สีสุขภู	
๑๕	นายนิติกรณ์ บุญมี	
๑๖	นางสาวเขาวนีย์ เขตจอหอ	
๑๗	นายธนวัฒน์ พูลแย้ม	
๑๘	นายธนัทชา เขตร์หลุมข้าว	
๑๙	นางสาวชนากานต์ หนองหอม	
๒๐	นางสาวรชชา กฤตาคม	

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วันและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p>ประเมินครั้งที่ ๑ ข้อสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ จำนวน ๑๐๐ คะแนน</p> <p>๑. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ๓. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม</p> <p>สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ดังนี้</p> <p>๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำอินโฟกราฟิก (infographic) ๒. อุปกรณ์ต่อพ่วงปลั๊กไฟ ๓. อุปกรณ์ Flash Drive แฟลชไดรฟ์</p> <p>หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่อนุญาตให้ยืมจากผู้เข้าร่วมสอบและร้องขอโปรแกรมจากเจ้าหน้าที่คุมสอบทุกกรณีกรุณาติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน</p>	<p>วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลาสอบ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สสจ.นครนายก</p>	

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง(ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชนและสวมใส่หน้ากากอนามัย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คือ ปากกา
๕. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยเคร่งครัด
๖. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที (๐๙.๓๐น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๗. ผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา ที่กำหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๘. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๙. เมื่อสอบเสร็จแล้ว จะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

จังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หลังจากประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก